

Số : 20/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07/5/1994

CHỈ THỊ

Về việc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Ngày 22/9/1993, Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông báo số 241/TB về việc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản. Thực hiện thông báo nói trên của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27/12/1993, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 464/QĐ ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm như sau :

1- Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn.

- Súng nén hơi, nén lò xo, bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn.

- Súng bắn phun nước, bắn phát quang, hoặc bắn gây nổ.

2- Các loại bột lửa có hình dạng quả lựu đạn, hoặc có hình dạng súng ngắn.

3- Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén.

Nhưng, từ đó đến nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất nhiều loại đồ chơi bị cấm, gây tâm lý kích động bạo lực trong trẻ em ; bọn tội phạm đã lợi dụng đồ chơi này đe dọa người khác để trấn lột, cướp của, ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự xã hội ở thành phố.

Để nghiêm chỉnh chấp hành thông báo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ Nội vụ về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho lãnh đạo các ngành chức năng thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện như sau :

1- Công an thành phố phối hợp với Sở Văn hóa thông tin, Sở Tư pháp và các phương tiện thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến

công khai chủ trương của Chính phủ và quyết định của Bộ Nội vụ về danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm để mọi người tự giác chấp hành.

Phối hợp với các Sở Giáo dục đào tạo thành phố để phổ biến, vận động học sinh trong các trường không chơi, không mua các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm và tự giác nhắc nhở lẫn nhau thực hiện.

2- Hải quan, Bộ đội biên phòng thành phố tăng cường kiểm tra vùng biển, sân bay, bến cảng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập khẩu đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Sở Công nghiệp thành phố có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất đồ chơi thuộc các thành phần kinh tế. Ban Quản lý thị trường thành phố có trách nhiệm kiểm tra các trường hợp vận chuyển, mua bán các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Tất cả các trường hợp vi phạm này phải xử lý nghiêm minh theo Nghị định 141/CP ngày 25 tháng 4 năm 1991 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Trường hợp vi phạm nặng phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

3- Đối với những người hiện đang có và sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm, cần giải thích để họ tự giác tiêu hủy. Nếu không tự giác chấp hành thì lập biên bản thu giữ và tiêu hủy ngay, có sự chứng kiến của họ.

Nghiêm cấm quay vòng buôn bán, sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm đã bị thu giữ.

4- Trường hợp trẻ em đang có và sử dụng đồ chơi nguy hiểm thì Công an phường, xã phối hợp với gia đình và tổ nhân dân để nhắc nhở các em không chơi loại đồ chơi này. Nếu các em không tự tiêu hủy thì yêu cầu gia đình và tổ nhân dân giải quyết. Trường hợp cố tình không chấp hành thì cảnh sát khu vực, Công an xã lập biên bản thu giữ và tiêu hủy.

Trong các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm, cần tập trung thu hồi triệt để các loại súng, đạn và lựu đạn.

5- Việc kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm là công việc phức tạp, nhưng phải kiên quyết thực hiện. Vì vậy, Giám đốc các ngành Hải quan, Công an, Tư pháp, Văn hóa thông tin, Công nghiệp, Thương mại, Ban Quản lý thị trường thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ Nội vụ và chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

K/T Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Võ Viết Thanh